

# บทที่ 1

## บทนำ



### ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สภาพสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมของยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นยุคที่มีวิวัฒนาการเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน ทำให้ความรู้และข่าวสาร ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลกสามารถถึงกันและกันได้ ข่าวสารความเป็นไปของโลกนี้ทำให้วัยรุ่นเกิดการเรียนรู้และลอกเลียนแบบอย่างรวดเร็ว ดังนั้นค่านิยมและพฤติกรรมของวัยรุ่นจึงเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ มีการรับอารยธรรมทางตะวันตกมาก อาทิเช่น พฤติกรรมการแต่งกายตามแฟชั่นตะวันตก การคบเพื่อนต่างเพศ และพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศของวัยรุ่นในที่สาธารณะ เช่น การจับมือถือแขนหรือการกอดจูบกับเพื่อนต่างเพศ ตลอดจนพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส นอกจากนี้การรับรู้ข่าวสารในเรื่องเพศจากหนังสือลามก ภาพยนตร์ที่น่าเสนาในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างชัดเจน การใช้ยากระตุ้นเซ็กซ์ รวมถึงอินเทอร์เน็ตที่เสนอความรู้เรื่องเพศที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นมีค่านิยมทางเพศที่ไม่ถูกต้องรวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในด้านการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น

พฤติกรรมเกี่ยวกับเพศเป็นเรื่องที่ธรรมชาติกำหนดให้มีขึ้นในมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อให้มีการสืบเผ่าพันธุ์มนุษย์ชาติมิให้สูญหายไป โดยพฤติกรรมดังกล่าวนี้จะเริ่มเมื่อมนุษย์เจริญเติบโตเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ในวัยนี้ร่างกายและจิตใจจะได้รับการกระตุ้นจากฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเพศที่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้วัยรุ่นเริ่มมีความต้องการทางเพศ สนใจเพศตรงข้าม มีความรักระหว่างเพศ เป็นต้น (สุชาติ และ วรณี โสมประยูร, 2541) จากอิทธิพลของแรงขับทางเพศนี้ทำให้วัยรุ่นมีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องเพศที่เพิ่มมากขึ้นวัยรุ่นจึงแสวงหาความรู้จากเพื่อน หนังสือ ภาพยนตร์ต่าง ๆ หรือบางคนอาจทดลองด้วยตนเอง (อ้างถึงในสุชาติ และวรณี โสมประยูร, 2541) ซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะข้อมูลที่ได้รับมานั้นอาจผิดพลาดไปจากความจริง ก่อให้เกิดความเชื่อและความเข้าใจผิดเรื่องเพศ อันจะเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การปฏิบัติตัวในทางเพศที่ไม่เหมาะสม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน การตั้งครรถ์นอกสมรส เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากการศึกษาของปราโมทย์ ประสาทกุล และคณะ ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมทางเพศก่อนแต่งงานของวัยรุ่นในเขตเมือง และชนบท ในปี พ.ศ. 2529 พบว่า วัยรุ่นชายร้อยละ 75 และวัยรุ่นหญิงร้อยละ 40 เห็นด้วยต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน และจากการที่วัยรุ่นชายหญิงมีเพศสัมพันธ์กันเร็วขึ้น ได้ก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาด้วย เช่น ปัญหาติดโรคทางเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อโรคเอดส์ หรือการตั้งครรถ์ที่ไม่พึงประสงค์และทำให้เกิดการทำแท้งเกิดขึ้น ดังการศึกษาของ

สุกานดา สุวณิชชาติ และคณะ (อ้างถึงใน จูพรัตน์ หัวหาญ, 2539: 2) ที่พบว่าปัญหาทางเพศที่พบมากในนักเรียนชายคือการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 4.7 และจากการศึกษาของจูนาดู และโอดีซานมี (Junadu and Odesanmi, 1993 : 111-118) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในเมือง ไล-ไอพี (Lie-Ife) ประเทศไนจีเรีย ปี พ.ศ. 2536 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเคยมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศใน 12 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 79 มีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการทางเพศ ร้อยละ 4.6 และมีคู่นอนมากกว่า 1 คน ร้อยละ 55.4 คู่รักที่เคยร่วมเพศกันเคยตั้งครรถ์มาแล้ว ร้อยละ 3.9 เคยทำแท้ง ร้อยละ 3.0 นอกจากนี้ร้อยละ 61.3 มีรายงานว่าใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการตั้งครรถ์เท่านั้น ซึ่งนับว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งโรคเอดส์เป็นอย่างยิ่ง

สถาบันแรกที่เป็นต้นแบบของพฤติกรรมทางเพศเป็นพื้นฐานในการเลียนแบบและมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมากที่สุดตั้งแต่แรกเกิด คือ สถาบันครอบครัว ตามวิเคราะห์ของฟรอยด์ เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศตั้งแต่อายุ 3 - 5 ปี โดยจะเลียนแบบบุคคลที่ใกล้ชิดตัวมากที่สุด ซึ่งได้แก่บิดามารดาหรือพี่เลี้ยง สิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานให้เกิดพฤติกรรมทางเพศเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น สถาบันที่สองก็คือ สถาบันการศึกษาเริ่มตั้งแต่วัยเด็กที่เข้ามาอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะและการปรับตัวให้เข้ากับเพศตรงข้าม ตลอดถึงการเรียนรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น (อ้างถึงใน จูพามาศ นุชนาถ, 2531 : 1)

ดังนั้นทั้งสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา จึงมีความสำคัญต่อการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เยาวชนเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากสังคมไทย บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือครูบางคนเห็นว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งสกปรก ลามก น่าละอาย และไม่กล้าพูดถึง ทำให้เยาวชนมีทัศนคติหรือค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศ และถ้าหากนำมากล่าวต่อหน้าผู้ใหญ่หรือกลุ่มคน มักจะถูกตำหนิหรือลงโทษ วัยรุ่นจึงศึกษาจากสื่อมวลชนที่มีเผยแพร่อยู่ทั่วไป ซึ่งมักจะไม่ค่อยถูกต้องและเหมาะสมและส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ และการกระตุ้นทางกามารมณ์ เพื่อหวังผลในเชิงพาณิชย์มากกว่า

ในปัจจุบันเป็นที่รับรู้กันว่าวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอิทธิพลต่อสังคมไทยมาก รวมไปถึงระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งเน้นวัตถุเป็นหลัก อีกทั้งกระแสการโฆษณาชวนเชื่อและค่านิยมฟุ่มเฟือยทำให้เยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียนประพฤติในทางที่ไม่ชอบ เช่นการขายบริการทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน (อ้างถึงในเพ็ญแข อัจฉาทร, 2543: 72) หรือจากการสำรวจของนพดลกรรณิการ์ (อ้างถึงในเพ็ญแข อัจฉาทร, 2543: 73) ที่พบว่านักศึกษาชายที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 17.9 และอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18-20 ปีเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.7 โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่หอพัก ร้อยละ 31.6

นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในการมีเพศสัมพันธ์กับคู่อริหรือแฟนก่อนแต่ง ร้อยละ 72.1 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนนักศึกษานั้นในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้มีปัญหาต่างๆ มา เช่น การล่าสอนทางเพศ การตั้งครุภักดิ์ที่ไม่พึงปรารถนา การทำแท้ง เป็นต้น ถ้านักศึกษาเหล่านั้นจบการศึกษาออกไปทำงาน มีครอบครัว หรือประกอบอาชีพ ปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมาจะส่งผลกระทบต่อตัวนักศึกษาเอง และจะส่งผลกระทบต่อสังคมในบางส่วน แต่ถ้านักศึกษาคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์มีค่านิยมทางเพศไม่ถูกต้องเหมาะสม และมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ จะส่งผลต่อเยาวชนที่นักศึกษาเหล่านั้นไปสอน เพราะครูย่อมเป็นแบบอย่างทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่เด็กเรียน ดังที่ ชนิตา รัชพลเมือง (2525) กล่าวว่า ครูหรืออาจารย์มีค่านิยมหรือพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมอาจจะส่งผลทำให้เยาวชนยึดถือเป็นแบบอย่างได้ และนักศึกษาย่อมไม่สามารถอบรมสั่งสอนค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทยให้แก่เด็กเรียนได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาค่านิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ที่จะออกไปเป็นครู เพื่อนำผลการศึกษาดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเรื่องเพศศึกษาสำหรับนักศึกษาให้เหมาะสมต่อไป

### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาค่านิยมทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค
3. เพื่อเปรียบเทียบค่านิยมทางเพศของนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐ

- ในกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยภูมิภาค

### ขอบเขตการวิจัย

เพื่อศึกษาค่านิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง รวมถึงการเปรียบเทียบค่านิยมทางเพศของของนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ

## ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
  - 1.1 เพศ
  - 1.2 สถานตั้งของมหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานครและภูมิภาค)
  - 1.3 ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ
2. ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ
  - 2.1 ค่านิยมทางเพศ
  - 2.2 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
  - 2.3 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส

## ข้อตกลงเบื้องต้น

1. การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง
2. ข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างประชากรถือว่าเป็นข้อมูล  
ที่ตอบด้วยความรู้ ความสามารถ และผู้ตอบทุกคนแสดงความรู้สึกริ่กนึกคิดเป็นของตนเอง
3. ตัวอย่างกลุ่มประชากรถือว่าเป็นตัวแทนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ

## คำจำกัดความในการวิจัย

**ค่านิยม** หมายถึง ความเชื่ออย่างหนึ่งซึ่งมีลักษณะถาวร เป็นแนวทางปฏิบัติหรือเป้าหมายของชีวิตรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ตนเองหรือสังคมเห็นดีเห็นชอบในการยึดถือปฏิบัติตามมากกว่าแนวทางหรือเป้าหมายอย่างอื่น

**ค่านิยมเชิงบวก** หมายถึง ค่านิยมที่กลุ่มตัวอย่างแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมในเรื่องเพศ ในความรู้ที่ถูกต้องและดีงามเหมาะสม หรือมีคุณค่าสอดคล้องกับความต้องการ และวัฒนธรรมของสังคม

**ค่านิยมเชิงลบ** หมายถึง ค่านิยมที่กลุ่มตัวอย่างแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมในเรื่องเพศ ในความรู้ที่ไม่ถูกต้องและไม่ดีงามเหมาะสม หรือไม่มีคุณค่าสอดคล้องกับความต้องการและวัฒนธรรมของสังคม

**พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ** หมายถึง พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส อาทิเช่น การแต่งกายล่อแหลม การเที่ยวสถานเริงรมย์ การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ การใช้สื่อกระตุ้นความรู้สึกริ่กทางเพศ รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส

**การมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส** หมายถึง ชายและหญิงมีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนที่จะทำการสมรส

**นักศึกษา** หมายถึง นักศึกษาชาย-หญิงที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ระดับอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

**นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ** หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในคณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ

**คู่นอน** หมายถึง คนรัก เพื่อน หญิงบริการทางเพศที่ตนมีเพศสัมพันธ์ด้วย

**สถานศึกษา** หมายถึง สถาบันที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีการสอนโดยระบบปิด

**ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ** หมายถึง จำนวนเงินที่นักศึกษาได้รับจากผู้ปกครองโดยไม่หักค่าใช้จ่าย

**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

1. ทำให้ทราบถึงข้อมูลด้านค่านิยมทางเพศของนักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปลูกฝังค่านิยมทางเพศที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยให้เยาวชนต่อไป
2. เพื่อทราบข้อมูลความแตกต่างด้านพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาระหว่างเพศชายและเพศหญิง เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวเหล่านั้น
3. เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในสถานศึกษาเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากค่านิยมทางเพศซึ่งไม่ถูกต้องและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา